

Số: /BC-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Về việc chấp hành pháp luật về tư pháp người chưa thành niên (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/9/2023)

Thực hiện Công văn số 537/UB-PLĐTBXH ngày 23/02/2024 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc Báo cáo việc chấp hành pháp luật về tư pháp người chưa thành niên (thời gian báo cáo từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/9/2023).

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em là người bị hại.

Các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong xã đã phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Kết quả đạt được từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/09/2023 đã xây dựng được kế hoạch về tư pháp người chưa thành niên; trong xử lý hành chính người chưa thành niên vi phạm pháp luật đã ưu tiên áp dụng các biện pháp xử lý chuyên hướng (nhắc nhở; quản lý tại gia đình; giáo dục dựa vào cộng đồng) thay vì xử phạt; trong xử lý hình sự, từng bước hoàn thiện các thủ tục tố tụng đặc biệt đối với người chưa thành niên. Việc xử lý chuyên hướng và áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với người chưa thành niên phạm tội đã được đặt ra; các biện pháp thay thế, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế áp dụng hình phạt tù, tăng cường áp dụng biện pháp không giam giữ... bước đầu được tăng cường; khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật; xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người phạm tội là người dưới 18 tuổi.

Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã được đặc biệt quan tâm, nhất là trẻ em tuổi vị thành niên, nên trên địa bàn không xảy ra trường hợp nào trẻ em vị thành niên vi phạm, bị xâm hại.

2. Về trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong quá trình tố tụng, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng theo quy định tại Điều 72 Luật Trẻ em.

Đánh giá nguy cơ và xác định các nhu cầu của trẻ em, tuổi vị thành niên cần được bảo vệ. Tham gia quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ, trẻ em vị thành niên tái hòa nhập cộng đồng.

Tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em, trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục, pháp lý và các nguồn trợ giúp khác. Tư vấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình, cộng đồng. Kiến nghị biện

pháp chăm sóc thay thế và theo dõi quá trình thực hiện, phục hồi trẻ em vị thành niên tái hòa nhập cộng đồng.

Hỗ trợ trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là người bị hại, người làm chứng trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng theo quy định tại Điều 72 của Luật này.

3. Việc phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 73 Luật Trẻ em.

Việc phục hồi và tái hòa nhập Các hoạt đã đem hiệu quả thiết thực trong việc giúp đỡ trẻ em vi phạm pháp luật tạo điều kiện để khắc phục lỗi lầm, xóa bỏ mặc cảm, tự tin, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng giúp cho trẻ em, nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc phối hợp trong quá trình thực hiện các mặt công tác .

4. Các đề xuất, kiến nghị để xây dựng Luật Tư pháp về người chưa thành niên

- Đề xuất về hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội.

Có hình phạt mang tính chất răn đe, giáo dục trẻ em, đề xuất các biện pháp giám sát, giáo dục, biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng, các biện pháp xử lý chuyên hướng khác.

- Xây dựng quy trình, thủ tục tố tụng thân thiện đối với người chưa thành niên

- Về vị trí, vai trò của người làm công tác bảo vệ trẻ em, công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

Trẻ em vi phạm pháp luật là việc trẻ em thực hiện hành vi trái pháp luật, có lỗi và xâm phạm đến quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ. Đối với trẻ em vi phạm pháp luật, là người bị xâm hại, hay làm chứng trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, người bảo vệ trẻ em cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ để trẻ em phục hồi về cả thể chất và tinh thần, tái hòa nhập để nhận thức lại, tiếp thu và chuyển hóa các giá trị, chuẩn mực pháp lý, văn hóa ứng xử và đạo đức xã hội và phát triển.

- Về tái hòa nhập cộng đồng.

Cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy đảng và chính quyền địa phương nhằm huy động các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, khu dân cư,... trong việc tổ chức thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Các biện pháp thực hiện : Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với công tác vận động toàn thể quần chúng Nhân dân tham gia phát hiện, tạo mọi điều kiện giúp đỡ vị thành niên tái hòa nhập cộng đồng nếu có.

Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng tình, ủng hộ Nhân dân trong phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền cá biệt; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình tại địa bàn cơ sở.

Triển khai các biện pháp rà soát, lập danh sách số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật, để phân công, phối hợp, giáo dục và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp

dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng nếu có.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường về chấp hành pháp luật về tư pháp người chưa thành niên./.

Nơi nhận:

- Phòng Lao động - TBXH (b/c);
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

Lê Thanh Cảnh